

DẤY LÊN CAO TRÀO THI ĐUA...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là lời kêu gọi của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

Đang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng và mong muốn cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, người lao động...

nhiên ban tặng. Nhưng hôm nay, quê lúa đã trở thành địa chỉ hấp dẫn, đang tạo được một làn sóng đầu tư lớn...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

động hội nhập, mở rộng hợp tác; giải pháp của tỉnh để tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp...

Trung thực hiện đồng bộ các chỉ đạo, giải pháp của tỉnh để tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp...

Thay mặt cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và người lao động trong tỉnh, ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương đối...

với hoạt động của doanh nghiệp năm 2019; đồng thời, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tập trung tuyên truyền, đồng viên các doanh nhân, doanh nghiệp cùng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh...

Thay mặt Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL cũng biểu thị quyết tâm thi đua sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phát triển mạnh mẽ trong năm 2020 ngay từ ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020.

Tại lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh năm 2020, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện một số sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia trồng cây đầu năm và bấm nút khởi động dây chuyền sản xuất sợi tại Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL.

KHÁC DUẬN

GẶP MẶT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC...

(Tiếp theo trang 1)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy.

trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc tổ chức đón tiếp Nguyễn đán Canh Tý trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. An ninh chính trị được giữ vững. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. An toàn giao thông trước, trong thời khắc giao thừa và trong các ngày tết, toàn tỉnh không có tình trạng ão pháo trái phép, không xảy ra hiện tượng đốt và thả đèn trời. Trước tết, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng và ghi nhận sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình, những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019.

lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng đại diện cấp ủy, chính quyền các địa phương đã xuống cơ sở trực tiếp thăm, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương. Các ngành, các địa phương đã chỉ đạo và thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng xã hội. Tổng tiền chăm lo tết cho các đối tượng dịp tết Nguyễn đán Canh Tý là trên 144 tỷ đồng (tăng 17 tỷ đồng so với tết Nguyễn đán Kỷ Hợi 2019).

tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, mừng xuân Canh Tý. Các địa phương, đơn vị trang trí cờ hoa, cờ hoa, nài, áp phích, tăng cường tuyên truyền về truyền thống văn hóa dân tộc; quy định về thực hiện nếp sống văn hóa; sống lành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong thời khắc giao thừa, toàn tỉnh có 10 điểm bắn pháo hoa phục vụ nhân dân với kinh phí từ nguồn xã hội hóa, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trong dịp tết, toàn tỉnh không có dịch bệnh xảy ra, không có ngộ độc thực phẩm đồng người...

Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong thành công chung đó có đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy đã sáng tạo, vượt khó, gần bó, thành công. Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng và nhiều nhiệm vụ lớn đặt ra cho cấp ủy, chính quyền địa phương như: kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong thành công chung đó có đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy đã sáng tạo, vượt khó, gần bó, thành công. Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng và nhiều nhiệm vụ lớn đặt ra cho cấp ủy, chính quyền địa phương như: kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

HĐND tỉnh đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy, trên cương vị công tác của mình nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, nêu cao tinh thần "Đoàn kết, đổi mới, tiến tới, thắng lợi", góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Nhân dịp năm mới Canh Tý 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy cùng thi đua phấn đấu sản xuất, kinh doanh, xây dựng quê hương Thái Bình giàu đẹp, văn minh.

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH...

(Tiếp theo trang 1)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

trị thông thường. Trường hợp thứ hai ở huyện Đông Hưng làm nghề buôn bán tự do tại Vũ Hán. Bệnh nhân đến khám sáng ngày 30/1, hiện đang được theo dõi, điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

thình huống ghi nhận trường hợp bệnh tại Tỉnh Nam nhưng chưa lấy lan ra cộng đồng, chưa ghi nhận tại Thái Bình sẽ chủ động phát hiện sớm trường hợp bệnh nCoV gây ra vào địa phương từ vùng dịch. Với tình huống ghi nhận trường hợp bệnh lây lan ra cộng đồng tại Việt Nam, ghi nhận trường hợp bệnh tại Thái Bình sẽ phát hiện sớm trường hợp bệnh, khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch. Trong trường hợp dịch bệnh lây lan ra cộng đồng tại Thái Bình sẽ đáp ứng nhanh, khoanh vùng xử lý kịp thời, triệt để các ổ

dịch, hạn chế thấp nhất dịch lan truyền; giảm tối đa tác động của dịch đối với kinh tế - xã hội và cuộc sống của nhân dân. Phát hiện tại cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là dấu hiệu nguy hiểm. Dù dịch chưa diễn ra ở Thái Bình nhưng cần chủ động phòng, chống dịch: nắm chắc tình hình lây lan của dịch và các yếu tố nguy cơ, số lượng khách đi và đến từ vùng dịch, số khách ở Trung Quốc về đến Thái Bình; phát hiện sớm, kịp thời khi có tình huống

dịch xảy ra và phải có phương án khoanh vùng khi có dịch. Cấp tỉnh, huyện, các bệnh viện phải có đội phản ứng nhanh khi có tình huống dịch xảy ra. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác truyền thông để người dân thấy được mức độ nguy hiểm của dịch, chủ động phòng tránh. Ngành Y tế, các đơn vị liên quan có biện pháp chủ động phòng, chống khi có dịch xảy ra, không chủ quan, lơ là. Ngành Công an phối hợp với ngành Y tế nắm rõ số lượng người Trung Quốc vào Thái Bình, nắm được tình hình sức khỏe, có biện pháp

cách ly nếu có triệu chứng của dịch. Các huyện, thành phố thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch, tăng cường kiểm tra, giám sát ở các địa phương, đơn vị. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh trên khu vực biên giới biên của tỉnh. Các bệnh viện tuyến tỉnh phải có phương án cụ thể khi có dịch xảy ra. Ngành Y tế phải có phương án thiết lập bệnh viện dã chiến, chủ động thu dung ca bệnh. Các bệnh viện tuyến huyện phải chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình

địa phương. Các bệnh viện thiết lập đội phản ứng nhanh, xây dựng phương án khi có dịch; có phương án về thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế như: máy đo nhiệt độ; khẩu trang; hóa chất khử trùng, tiêu độc; thuốc; máy thở; máy X quang tại chỗ. Các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế trong phòng, chống dịch; nắm bắt tình hình biến động lao động, đặc biệt nắm bắt các đối tượng nguy cơ cao có thể nhiễm bệnh để chủ động các tình huống xử lý, phòng, chống dịch.

Chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra

Đó là tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trước bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và có nguy cơ lây lan tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.



Ngành Y tế đã xây dựng kế hoạch bổ sung máy thở đáp ứng nhu cầu điều trị khi có dịch bệnh xảy ra.

Dịch bệnh nguy hiểm với tốc độ lây lan nhanh

Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến 14 giờ ngày 30/1, trên thế giới đã có hơn 7.800 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, trong đó tại Trung Quốc là trên 7.710 người, đã có 170 ca tử vong. Tại Việt Nam, đến ngày 30/1 đã ghi nhận 97 trường hợp bệnh nhân có tiền sử đi về hoặc liên quan đến vùng dịch có triệu chứng sốt, trong đó có 65 trường hợp được loại trừ nhiễm nCoV; 32 trường hợp tiếp tục theo dõi, cách ly, chính thức đã có 3 bệnh nhân được xác định nhiễm nCoV, trong đó có 2 bệnh nhân tỉnh Vĩnh Phúc, 1 bệnh nhân tỉnh Thanh Hóa.

Khởi phát từ giữa tháng 12/2019 tại Vũ Hán (Trung Quốc), đến nay, các bệnh nhân mắc nCoV đang tăng nhanh chóng từng ngày, dịch bệnh do nCoV đang có nguy cơ lây lan nhanh đến các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thái Bình để ra 3 tình huống cụ thể trong đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh ở 3 mức độ: khi dịch chưa xảy ra ở Thái Bình; khi dịch xảy ra ở Thái Bình và khi dịch lan rộng trên địa bàn tỉnh, ở 3 tình huống đều xây dựng cụ thể các giải pháp, hoạt động đối với từng ngành, từng địa phương, đơn vị trong ứng phó với dịch. Trong kế hoạch, Thái Bình sẽ thiết lập bệnh viện dã chiến với ít nhất 200 giường bệnh tại Bệnh viện Phổi để thu dung điều trị bệnh nhân nhiễm nCoV. Trong tình huống khẩn cấp, số lượng giường bệnh của bệnh viện dã chiến có thể lên đến 500 giường.

Bác sĩ Phạm Văn Dự, Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác phòng, chống dịch đã được triển khai hết sức tích cực. Hệ thống phòng, chống dịch các cấp thực hiện chủ trương thực hiện sớm các nội dung phòng, chống dịch bệnh. Ngày 28/1, UBND tỉnh có Công văn số 309/UBND-VX chỉ đạo về việc tập trung thực hiện chủ trương các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra. Ngày 30/1, kế hoạch đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra cũng được UBND tỉnh ban hành. Theo đó,

Tại Thái Bình, đến ngày 30/1 đã ghi nhận 2 trường hợp trở về từ vùng dịch Vũ Hán (Trung Quốc) có triệu chứng ho, sốt, trong đó bệnh nhân nữ ở xã An Dục (Quỳnh Phụ) được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương từ ngày 23/1 đến nay đã ổn định sức khỏe, kết quả xét nghiệm chính thức loại trừ nhiễm nCoV. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ ở xã Phú Châu (Đông Hưng) đi về từ Vũ Hán. Sáng ngày 30/1, bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh do có triệu chứng chảy nước mũi, đau nhức. Bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch

Theo diễn biến và nguy cơ của dịch bệnh, tỉnh Thái Bình đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Ngày 24/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU; UBND tỉnh có Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, địa phương khẩn trương thực hiện sớm các nội dung phòng, chống dịch bệnh. Ngày 28/1, UBND tỉnh có Công văn số 309/UBND-VX chỉ đạo về việc tập trung thực hiện chủ trương các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra. Ngày 30/1, kế hoạch đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra cũng được UBND tỉnh ban hành. Theo đó,

thực hiện chủ trương thực hiện sớm các nội dung phòng, chống dịch bệnh. Ngày 28/1, UBND tỉnh có Công văn số 309/UBND-VX chỉ đạo về việc tập trung thực hiện chủ trương các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra. Ngày 30/1, kế hoạch đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra cũng được UBND tỉnh ban hành. Theo đó,

Infographic: Giảm nguy cơ mắc chủng virus Corona mới (2019-nCoV) - CHỤ Y KHÍ NỤA SẮM TẠI CHỖ THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG. Includes tips like hand hygiene, avoiding eye contact, and staying home if sick.

Infographic: Giảm nguy cơ mắc chủng virus Corona mới (2019-nCoV) - Bảo vệ bản thân và người xung quanh bằng cách: RỬA TAY SẠCH. Includes tips like proper handwashing technique and wearing masks.

Infographic: Giảm nguy cơ mắc chủng virus Corona mới (2019-nCoV) - CÁCH BẢO VỆ NGƯỜI KHÁC VÀ BẢN THÂN. Includes tips like covering coughs, avoiding contact, and cleaning surfaces.

Infographic: Giảm nguy cơ mắc chủng virus Corona mới (2019-nCoV) - ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM. Includes tips like proper food handling, avoiding raw meat, and thorough cooking.